

Số: 460 /KH-SCT

Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

**Đảm bảo cung cầu hàng hoá thiết yếu ứng phó khi “Tình huống 2”:
Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh và công tác chuẩn bị khi
“Tình huống 3”: Dịch bệnh lan trong cộng đồng.**

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BCD ngày 21/03/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Các văn bản chỉ đạo số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương về báo cáo phương án cung ứng hàng hoá thiết yếu ứng phó dịch bệnh; Kế hoạch số 67/KH-BCĐ ngày 17/3/2020 của BCĐ phòng chống dịch Covid 19 tỉnh ứng phó tình huống 2.

Để chủ động kịp thời ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sở Công Thương Yên Bái đã phối hợp với Sở NN&PTNT, các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát các nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu, làm việc, vận động và được sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ sở phân phối kinh doanh chủ yếu, xây dựng kế hoạch ứng phó “Tình huống 2”, “Tình huống 3” đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan ra trong cộng đồng như sau:

A. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI “Tình huống 2”: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh, chuẩn bị ứng phó khi tình huống 3 xảy ra.

I. Nhận định tình hình cung - cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Khi có một số trường hợp mắc dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa, khoanh vùng, cách ly theo quy định được thực hiện, tư tưởng một bộ phận người dân hoang mang, tình trạng tích trữ lương thực thực phẩm sẽ xảy ra ở một số địa bàn, nhất là ở địa phương nơi phát hiện người mắc bệnh, bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Khi dịch bệnh lan trong cộng đồng (Tình huống 3 xảy ra) thị trường sẽ có những diễn biến bất lợi: Lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm sẽ khan hiếm do các hoạt động thương mại, lưu thông có biểu hiện chậm lại, đình trệ, giá

cả có xu hướng tăng. Tư tưởng nhân dân hoang mang, các hoạt động tích trữ hàng hoá nhu yếu phẩm tăng mạnh.

Các giải pháp ứng phó:

Ngoài các biện pháp đã triển khai ở các giai đoạn trước, tập trung vận động và chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối tổ chức điều tiết bán ra hợp lý; thông tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng mua hàng đủ dùng, không gom hàng để chia sẻ cho người khác. Đồng thời có phương án kết nối ngay với các đơn vị phân phối để điều động hàng đến các vị trí thiếu và liên hệ ngay với ngành Công Thương các tỉnh có nguồn cung mặt hàng Yên Bái đang thiếu để được hỗ trợ.

- Đề nghị Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt thông tin khu vực bị cách ly, số lượng người, nhu cầu cần phục vụ mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao, điều động nhân lực và phương tiện phối hợp với doanh nghiệp để tiếp nhận và cung ứng hàng cho người dân.

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, đề xuất tạo điều kiện cho các xe chuyên chở hàng hóa đến các khu vực thiếu hàng, khu vực cách ly để cung ứng phục vụ cho người dân.

- Đề nghị các tỉnh, thành phố có nguồn cung hàng hóa dồi dào, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hỗ trợ, giới thiệu nguồn hàng hóa, vật tư y tế để phục vụ người dân Yên Bái.

II. Kế hoạch khai thác, dự trữ hàng hoá

1. Khai thác, dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu

a. Đối với nhóm hàng lương thực

Tính bình quân nhu cầu 1 người/tháng là 10 kg gạo, dân số toàn tỉnh là 820 ngàn người, tương đương là 8.200 tấn gạo. Sản lượng lương thực tại địa phương có thể đáp ứng đủ. Khi cần có thể huy động từ Công ty Cổ phần lương thực Yên Bái với dự trữ tại chỗ hiện nay là 100 tấn, công ty cũng có thể vận chuyển gạo dự trữ từ các đơn vị trong ngành cung cấp thêm hàng ngàn tấn cho Yên Bái. Ngoài ra có thể khai thác thêm từ các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng và các địa phương như: Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, ...

Vận động và giao cho một số đơn vị chủ đạo để khai thác, dự trữ nguồn hàng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố như sau:

- Địa bàn thành phố Yên Bái: Công ty Cổ phần lương thực Yên Bái (200 tấn); hộ kinh doanh Cao Thị Hoà 12 tấn (Phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái); hộ kinh doanh Trần Thị Bình 30 tấn (phường Đồng Tâm, TP Yên Bái); hộ kinh doanh Hoàng Thị Thanh Yên 13 tấn (phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái); hộ kinh doanh Tạ Thị Niệm 15 tấn (phường Đồng Tâm, TP Yên Bái. Khi cần thiết các đơn vị này hỗ trợ cho các địa bàn khác trong tỉnh.

- Huyện Yên Bình: Vận động và giao cho một số cơ sở chủ đạo dự trữ lưu thông 27 tấn gạo, gồm các hộ kinh doanh: Đặng Thị Vân 1 tấn, Lương Thị Đào 10 tấn, Nguyễn Thị Thu Hương 3 tấn, Phạm Thị Hương 2,5 tấn, Lương Thị

Nhàn 1 tấn, Phạm Thị Lan 1,5 tấn, Trần Thị Dung 3 tấn, Đặng Thị Thành 3 tấn, các hộ kinh doanh ở thị trấn thác bà 2,5 tấn.

- Huyện Lục Yên: Vận động và giao cho một số cơ sở chủ đạo dự trữ lưu thông 60 tấn gạo, gồm các hộ kinh doanh: Lê Đình Hai 1 tấn, Cao Thị Quý 0,5 tấn, Nguyễn Thị Thành 1,5 tấn, Nguyễn Thị Bình 1 tấn, Hoàng Thị Ngân 1 tấn, Phạm Thị Thái 3 tấn, Cửa hàng gạo số 1 chợ Yên Thế 1 tấn, Cửa hàng gạo số 2 chợ Yên Thế 1 tấn, HKD Tuyên Phú 15 tấn, HKD Thủy Phong 35 tấn.

- Huyện Trấn Yên: Vận động và giao các cơ sở kinh doanh gạo lưu thông thường xuyên đảm bảo 10 tấn gạo, gồm: Hộ KD Lục Tú 8 tấn, HKD Đặng Thị Thoa, Nguyễn Thị Giới ở xã Đào Thịnh 2 tấn. Còn lại một số hộ kinh doanh dưới 1 tấn/ngày.

- Huyện Văn Yên: Vận động 02 cơ sở kinh doanh gạo lưu thông thường xuyên đảm bảo 20 tấn gạo, gồm: Hộ KD Thoa Hùng 10 tấn, HKD Bình Thuận 10 tấn. Còn lại các cơ sở nhỏ lẻ dưới 1 tấn.

- Huyện Văn Chấn: Vận động và giao cho một số cơ sở chủ đạo dự trữ lưu thông 34 tấn gạo, gồm Hợp tác xã DVNN Tú Lệ 10 tấn, các hộ kinh doanh các xã trên địa bàn huyện giao động 1-3 tấn.

- Thị xã Nghĩa Lộ: Giao cho một số đơn vị chủ đạo dự trữ lưu thông 100 tấn gạo, gồm Hộ sản xuất, kinh doanh gạo Mường Lò 25 tấn; DNTN Nhân Thu 40 tấn; Cơ sở xay xát Tú Anh 25 tấn; cơ sở xay xát Hiền Nhân 10 tấn. Khi cần thiết các đơn vị này hỗ trợ cho các xã thuộc các huyện miền tây.

- Huyện Mù Cang Chải: Vận động và giao cho một số đơn vị chủ đạo dự trữ lưu thông 18 tấn gạo, gồm hộ kinh doanh Sùng A Làng 3 tấn, Đoàn Văn Thành 3 tấn, Đặng Minh Châu 2 tấn, Vũ Thị Thủy 3 tấn, Nguyễn Thị Tám 2 tấn, Đào Văn Ngọc 2 tấn, Bùi Đình Nhu 3 tấn.

- Huyện Trạm Tấu: Các hộ kinh doanh nhỏ, do nhân dân trên địa bàn chủ yếu tự cung tự cấp là chính nên sản lượng gạo tại thị trấn duy trì kinh doanh thường xuyên của các hộ kinh doanh đạt 2 tấn, một số hộ kinh doanh khác kinh doanh dưới 1 tấn/ngày.

Tổng cộng lượng gạo dự trữ và lưu thông thường xuyên tại thời điểm là 648 tấn, ước giá trị 8,215 tỷ đồng.

(kèm theo danh sách cơ sở kinh doanh lương thực - gạo)

b. Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống

*** Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản**

Tạm tính nhu cầu tiêu thụ thịt lợn hơi của tỉnh: 2.500 tấn/tháng (bình quân khoảng 3kg lợn hơi/1 người). Sản lượng thịt lợn xuất chuồng trong tỉnh có thể đáp ứng đủ với khoảng: 3.500 tấn/tháng, ngoài ra còn cung cấp các loại gia cầm, thủy sản như gà, cá cho thị trường. Khi nhu cầu cục bộ ở một số địa bàn tăng quá cao, có thể điều tiết trong tỉnh và khai thác thêm khoảng 700 tấn, từ các tỉnh, thành không có dịch và giao cho một số siêu thị trên địa bàn cung ứng.

Ngoài nguồn chăn nuôi nhỏ lẻ trong nhân dân, một số đơn vị cung ứng mặt hàng thịt lợn chủ yếu trên địa bàn các huyện, thị, thành phố có thể huy động khi cần thiết như sau:

Thành phố Yên Bái: Công ty TNHH Đầm Mỏ 1.200 con (xã Minh Bảo, TP Yên Bái); Trung tâm SX nông nghiệp công nghệ cao - Tổng Công ty Hoà Bình Minh 2.000 con (xã Tuy Lộc, TP Yên Bái); Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái 200 (xã Âu Lâu, TP Yên Bái); hộ gia đình ông Vũ Thanh Lâm 950 con (xã Nam Cường, TP Yên Bái), khi cần thiết điều tiết các đơn vị này cung cấp cho địa bàn các huyện, thị trong tỉnh.

Huyện Yên Bình: Điều tiết nguồn cung từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái và địa bàn khác.

Huyện Lục Yên: Hợp tác xã Đại Sơn 100 con (xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên); nguồn điều tiết từ các doanh nghiệp ở địa bàn khác và nguồn từ trong dân nuôi.

Huyện Trấn Yên: Công ty TNHH Bảo Thiên Yên Bái 1.300 con (xã Tân Đông, huyện Trấn Yên); Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Hoà Yên (xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên); trại lợn Nguyễn Hữu Thi (xã Y Can, huyện Trấn Yên); khi cần thiết điều tiết cung cấp cho địa bàn khác trong tỉnh.

Huyện Văn Yên: Hộ kinh doanh Trần Xuân Diệu 2.000 (xã Yên Hưng, huyện Văn Yên); Trại lợn Trần Thị Minh Giang 700 con (xã Đông an, huyện Văn Yên).

Huyện Văn Chấn: Điều tiết nguồn cung từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khác và nguồn nuôi từ trong dân.

Thị xã Nghĩa Lộ: Công ty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu 6.000 con (TT Nông trường Nghĩa Lộ); điều tiết nguồn cung từ địa bàn khác.

Huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu: Chủ yếu nguồn nuôi từ trong dân, khi cần thiết điều tiết từ địa bàn khác.

*** Nhóm rau xanh các loại:**

Ước tổng nhu cầu rau xanh toàn tỉnh là 9.020 tấn/tháng. Sản lượng tại chỗ có thể đáp ứng khoảng: trên 10.000 tấn/tháng, từ nguồn cung tại các xã Tuy Lộc, Hợp Minh, Văn Tiến, Âu Lâu (TP Yên Bái); các xã, phường thuộc địa bàn các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, chủ yếu từ canh tác của người dân. Khi cần thiết, sản lượng tại chỗ chưa đáp ứng kịp, khai thác khoảng: 900-1.000 tấn từ các tỉnh thành không có dịch...

Kế hoạch khai thác, dự trữ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Chủ yếu khai thác nguồn tại chỗ, riêng thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên có thể khai thác nguồn từ các địa phương giáp danh trong tỉnh và ngoài tỉnh.

c. Đối với nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng

* Về nhu cầu (đường, sữa, nước mắm, bột canh, mì chính, mì tôm; lương khô; dầu ăn; muối I ốt...) ước khoảng 2.300 tấn/1 tháng (bình quân khoảng 2,7kg/1 người).

Hiện nay nguồn đã có sẵn tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng bình thường của người dân. Các sản phẩm này hoàn toàn nhập từ các cơ sở chế biến, các nhà phân phối lớn trong nước, khi lưu thông hàng hoá không bị ảnh hưởng, khả năng đáp ứng tốt kể cả khi nhu cầu tăng đột biến. Tuy nhiên khi dịch phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến lưu thông hàng hoá, do vậy cần vận động các cơ sở tăng cường dự trữ hàng hoá thiết yếu. Cần thiết sẽ phối hợp với các tỉnh ít bị ảnh hưởng để đảm bảo nguồn cung.

Khi có các khu vực bị cách ly, hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ủng hộ việc tổ chức điểm bán hàng tại nơi cách ly. Vận động và giao cho một số đơn vị cung ứng nguồn hàng cho địa bàn các huyện, thị xã, thành phố như sau:

- Thành phố Yên Bái: Tổng giá trị 51,8 tỷ đồng, trong đó:

+ Công ty TNHH TMDV Hàng Hiền - Thôn Bảo Thịnh, Đường Thanh Niêm, xã Minh Bảo. Đảm bảo cung cấp mì tôm gói, phở gói, sữa tươi, nước uống đóng chai, mì chính, nước mắm. Ước giá trị: 7 tỷ đồng;

+ Công ty TNHH TM Nga Hoàn - Số 103, Tổ 4, Phường Hợp Minh. Đảm bảo cung cấp mì tôm gói, dầu ăn, mì chính. Ước giá trị: 1,7 tỷ đồng;

+ Công ty TNHH Hùng Cường - Tổ 15, Phường NTH. Đảm bảo cung cấp mì tôm gói, nước mắm, sữa tươi. Ước giá trị: 300 triệu đồng;

+ Công ty TNHH TM và DV Hải Phượng - Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu. Đảm bảo cung cấp mì tôm gói, phở gói, bột canh, đường sữa. Ước giá trị: 1 tỷ đồng;

+ Công ty CP TM và ĐT Yên Bái - Số 92, Đường Trần Hưng Đạo, P Hồng Hà, TP Yên Bái. Đảm bảo cung cấp nước mắm, bột canh, muối, lương khô... Ước giá trị: 4 tỷ đồng;

+ DNTN Sức Xuân - Tổ 3, Phường Hợp Minh. Đảm bảo cung cấp dầu ăn, mì tôm, sữa tươi, nước uống đóng chai. Ước giá trị: 5 tỷ đồng;

+ Công ty TNHH Thịnh Long Yên Bái - Tổ 5, Phường Hợp Minh. Đảm bảo cung cấp mì tôm, miến, cháo, bột canh, mỹ phẩm, sữa tươi, nước uống đóng chai, giấy vệ sinh. Ước giá trị: 1,3 tỷ đồng;

+ DNTN Thương mại Tuấn Tuyết Yên Bái - Số 329, Đường Ngô Minh Loan, Phường Hợp Minh. Đảm bảo cung cấp nước tẩy rửa, bột giặt, nước lau sàn, bột canh, mì chính, đường. Ước giá trị 20 tỷ đồng.

+ Siêu thị Vinmart - Tầng 2, TTTM Vincom Yên Bái, Đường Thành Công, TP Yên Bái. Đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng hàng ngày như lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, rau củ quả, công nghệ chế biến, hàng tiêu dùng khác. Ước giá trị 6,5 tỷ đồng.

+ Vinmart+ (hệ thống 10 cửa hàng) - Phường Nguyễn Thái Học 3 cửa hàng, P. Hồng Hà 2 cửa hàng, P. Đồng Tâm 2 cửa hàng, P. Minh Tân 01 cửa hàng, TT Yên Bình 02 cửa hàng. Đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng hàng ngày như lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, rau củ quả, công nghệ chế biến, hàng tiêu dùng khác. Ước giá trị 5 tỷ đồng.

- Còn lại địa bàn các huyện, thị xã được các nhà phân phối đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu thường xuyên, kịp thời trong mọi tình huống. Trường hợp khi cần thiết do dịch bệnh bị cô lập trong khu vực cách ly được các đơn vị phân phối tăng chuyến cung cấp tới các địa bàn trong tỉnh.

(kèm theo danh sách cơ sở kinh doanh phân phối công nghệ phẩm)

*** Các mặt hàng chăn, màn:**

- Nhu cầu sử dụng: từ 500 - 1.000 bộ (gồm đệm, chăn, gối, màn) chủ yếu phục vụ cho các khu vực cách ly tập trung, mới được thiết lập.

- Nguồn cung ứng: Tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích và các chợ trung tâm, các cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đủ cung ứng các sản phẩm phục vụ khi có nhu cầu.

d. Đối với nhóm hàng xăng dầu, điện sinh hoạt

* Nhóm xăng, dầu: Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 tháng là 8.000 m³. Nguồn hàng xăng, dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Giao cho 02 doanh nghiệp cung cấp chủ yếu đảm bảo: Công ty Xăng dầu Yên Bái nguồn hàng lưu thông dự trữ khoảng 2.500m³ ; Doanh nghiệp tư nhân trung tâm xăng dầu Chiến Thắng 800m³ và hệ thống 81 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được bố trí trên khắp các địa bàn, duy trì tối thiểu nhu cầu dùng 1 tháng trong tình huống khoanh vùng, cách ly.

Thành phố Yên Bái: 13 cửa hàng; huyện Yên Bình: 11 cửa hàng; huyện Lục Yên: 08 cửa hàng; huyện Trấn Yên: 10 cửa hàng; huyện Văn Yên: 18 cửa hàng; huyện Văn Chấn: 20 cửa hàng; thị xã Nghĩa Lộ: 01 cửa hàng; huyện Mù Cang Chải: 03 cửa hàng; huyện Trạm Tấu: 01 cửa hàng. Khi cần thiết có thể điều tiết nguồn cung từ các địa bàn đến những nơi thiếu.

* Nguồn điện: Sở Công thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Bái xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

e. Nhóm hàng chất đốt: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Ước tổng nhu cầu tiêu dùng 1 tháng khoảng 615 tấn khí LPG (bình quân 3kg/hộ gia đình). Tổng sản lượng dự trữ khoảng 850 tấn, do các đơn vị kinh doanh trên địa bàn đảm nhiệm, trong đó có 03 trạm triết nạp và 546 cửa hàng bán lẻ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Một số đơn vị cung ứng nguồn hàng cho địa bàn các huyện, thị xã, thành phố như sau: Thành phố Yên Bái: Công ty TNHH gas Cường Thắng 250-300 tấn; Công ty TNHH Bắc Thăng Long 250 tấn; Công ty TNHH thương mại dầu khí An Bình 250 tấn; Công ty Xăng dầu Yên Bái 50 tấn, khi cần thiết điều tiết nguồn cung cho các địa bàn khác trong tỉnh; huyện Yên Bình: 93 cửa hàng; huyện Lục Yên: 51 cửa hàng; huyện Trấn Yên: 57 cửa hàng; huyện Văn Yên: 116 cửa hàng; huyện Văn Chấn: 106 cửa hàng; thị xã Nghĩa Lộ: 28 cửa hàng bán lẻ; huyện Mù Cang Chải: 9 cửa hàng; huyện Trạm Tấu: 11 cửa hàng bán lẻ .

f. Nhóm hàng khẩu trang y tế, khẩu trang vải, nước sát trùng phòng chống dịch

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái 495 cơ sở bán buôn và bán lẻ trong đó:

- Có 09 cơ sở bán buôn trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty CP dược phẩm Yên Bái - Số 725, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái; Công ty TNHH thương mại dược phẩm Cường Mùi - Số 1100, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; Công ty TNHH dược phẩm Thanh Phương - SN 772B, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Công ty TNHH dược phẩm Sơn Thủy - Số 509, đường Yên Ninh, tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Công ty CP Y tế AMV Hoàng Liên - Tổ 12A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Yên Bái - Số 266, đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Yên Thịnh; Công ty CP Dược phẩm Lê Nguyễn - Số 139, đường Cao Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Công ty TNHH Vật tư thiết bị hóa chất Minh An - Số 215, đường Điện Biên, tổ 18, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Chi nhánh Công ty Cổ phần Traphaco tại Yên Bái - Số 862, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- Có 486 cơ sở bán lẻ mặt hàng khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải thường và nước sát trùng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tại các cơ sở gồm: Thành phố Yên Bái: Có 191 nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; huyện Yên Bình: Có 55 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; huyện Lục Yên: Có 46 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; huyện Trấn Yên: Có 34 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; huyện Văn Yên: Có 47 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; huyện Văn Chấn: Có 65 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; thị xã Nghĩa Lộ: Có 19 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; huyện Mù Cang Chải: Có 15 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa; huyện Trạm Tấu: Có 14 cơ sở nhà thuốc và các cửa hàng tạp hóa.

Khi cần thiết điều tiết lưu thông giữa các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị tỉnh trích kinh phí đặt hàng doanh nghiệp cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn, vải thường gồm: Tổng công ty may mặc 10-CTCP (Long Biên - Hà Nội. ĐT: 0912.060.635; Tổng công ty may Hưng Yên (TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0965882.582; Công ty cổ phần may Nam Định (TP Nam định- Tỉnh Nam Định. ĐT: 0915.375.046); Công ty TNHH Vikore Phú Thọ (Lô B6, KCN Thụy Vân, Phú Thọ - ĐT: 0210.3595.555); Công ty TNHH MTV 19/5 Bộ Công An (số 98 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội - ĐT: 0243.5520.358); Công ty TNHH Hàn Việt (xã Ngọc Hội, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - ĐT: 0978.593.004); Công ty CP X20 (số 35, Phan Đăng Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội - ĐT: 0906.231.333); Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên - ĐT: 0912.452.261); Công ty CP May Sông Hồng (KCN Mỹ Trung, Tp Nam Định-ĐT: 0986.233.536); Công ty CP Dệt May Nam Việt (Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, Phú Thọ- ĐT: 0357.258.888)...Các nhà máy may trên địa bàn tỉnh.

2. Chuẩn bị cho tình huống cao hơn về mức độ lây nhiễm của dịch bệnh.

Khi trên 1.000 người dân bị nhiễm bệnh, làm tư tưởng nhân dân rất hoang mang; các biện pháp cấm đi lại cục bộ sẽ được áp dụng; các hoạt động thương mại tại một số địa phương trong tỉnh sẽ dừng hoạt động (*một số chợ, cửa hàng thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị ...*); lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, thiết bị vật tư y tế sẽ khan hiếm cục bộ do dừng hoạt động thương mại, giá các mặt hàng này sẽ tăng đột biến tại các điểm nóng khu vực dịch bệnh.

Các giải pháp ứng phó: Sở Công Thương tổ chức thực hiện áp dụng biện pháp ở mức cao như:

- Huy động một số doanh nghiệp tổ chức các đợt bán hàng lưu động, cung ứng sản phẩm hàng hóa đến vùng dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng (*tập trung các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu*);

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm bắt tình hình sản xuất nông sản, chăn nuôi của nhân dân; vận động nhân dân và các cơ sở chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi... duy trì sản xuất, chăn nuôi nhằm cung cấp đủ nguồn lương thực, thực phẩm cung ứng tại chỗ và cung cấp đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng QLTT, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt, tăng cường chỉ đạo bình ổn tình hình thị trường, giá cả hàng hóa;

Đề xuất một số biện pháp cấp bách để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện:

- Hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí dự phòng, phòng chống dịch bệnh giao một số doanh nghiệp chủ lực của tỉnh khai thác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân khi dịch bệnh xảy ra;

- Chỉ đạo lực lượng QLTT, Công an, Hải quan... tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động XNK, XNC, hoạt động kinh doanh, xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Huy động nhân lực, nguồn lực của ngành, phương tiện, máy móc, trang thiết bị của các đơn vị sản xuất phục vụ công tác chống dịch;

- Thực hiện chính sách trung thu, trung mua lương thực, thực phẩm để cấp phát cho một số khu vực trọng điểm;

- Cho phép khoanh vùng, đóng cửa cục bộ tạm dừng hoạt động các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, khu vui chơi giải trí... tại các khu vực có người nhiễm bệnh. Phối hợp với ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện phun thuốc tiêu trùng, khử độc... tại các khu tập trung đông người...; Tăng cường các hoạt động thương mại điện tử, bán hàng qua mạng...

Đề nghị Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, một số địa phương trong nước chưa có dịch hỗ trợ cung ứng sản phẩm hàng hóa cho Yên Bái; Tổ chức các chương trình bán hàng lưu động tại các vùng có dịch;

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có kế hoạch hỗ trợ bổ sung nguồn điện lưới, xăng dầu khi cần thiết;

- Chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường, cục quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, tăng giá, tung tin thất thiệt về khan hiếm hàng hóa để trục lợi, tạo điều kiện lưu thông ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh;

3. Một số kiến nghị.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao Thông - Vận tải tạo điều kiện thuận lợi bố trí để xe của doanh nghiệp được chuyên chở hàng hóa đến các kho dự trữ, điểm tập kết hàng hoá, các điểm cách ly...

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường dự trữ hàng hoá, tổ chức các điểm bán hàng tại khu vực cách ly.

- Đề nghị Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng về thủ tục cho doanh nghiệp vốn vay lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp dự trữ hàng hoá phòng chống thiên tai dịch bệnh.

- Riêng đối với mặt hàng khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn phòng chống dịch: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cần thiết bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách giao cho một số đơn vị có năng lực đặt hàng, mua dự trữ để kịp thời cung cấp bảo vệ người dân khi các tình huống nêu trên xảy ra.

Trên đây là kế hoạch ứng phó “**Tình huống 2**”, chuẩn bị ứng phó trong những tình huống cao hơn, đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan ra trong cộng đồng của Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh. / *t.l.g.*

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ngành: TC, KH&ĐT, YT, NN&PTNT, TT&TT; CNNHNN (p/h);
- Các CQ; Cục QLTT, Báo Yên Bái, Đài PT & TH tỉnh, Công thông tin điện tử tỉnh (p/h);
- UBND các huyện, thành, thị (p/h);
- GD, các PGD;
- Các DN, đơn vị (p/hợp);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/h);
- Lưu: VT, QLTM.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Lân

SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH CÔNG NGHỆ PHẨM

(kèm theo Kế hoạch số 460 /KH-SCT ngày 17 tháng 9 năm 2017)

STT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Nhóm hàng hóa phân phối chính	Giá trị (triệu đồng)
1	Siêu thị Vinmart	Đc: Tầng 2, TTTM Vincom Yên Bái, Đường Thành Công, TP Yên Bái.	lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, rau củ quả, công nghệ chế biến, hàng tiêu dùng khác	6.500
2	Hệ thống 10 cửa hàng Vinmart+	Đc: Phường N.T.H 3 cửa hàng, P. Hồng Hà 2 cửa hàng, P. Đồng Tâm 2 cửa hàng, P. Minh Tân 01 cửa hàng, TT Yên Bình 02 cửa hàng	lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, rau củ quả, công nghệ chế biến, hàng tiêu dùng khác	5.000
3	Công ty TNHH TM Nga Hoàn	Số 103, Tổ 4, Phường Hợp Minh, TP Yên Bái	mỳ tôm gói, dầu ăn, mỳ chính	1.700
4	Công ty TNHH TMDV Hằng Hiền	Thôn Bảo Thịnh, Đường Thanh Niêm, xã Minh Bảo, TP Yên Bái	mỳ tôm gói, phở gói, sữa tươi, nước uống đóng chai, mỳ chính, nước mắm	7.000
5	Công ty TNHH Thịnh Long Yên Bái	Đc: Tổ 5, Phường Hợp Minh, TP Yên Bái.	canh, mỳ phẩm, sữa tươi, nước uống đóng chai, giấy vệ sinh.	1.300
6	Công ty TNHH Hùng Cường	Đc: Tổ 15, P. NTH, TP Yên Bái	mỳ tôm gói, nước mắm, sữa tươi, nước chấm	300
7	Công ty CP TM và ĐT Yên Bái	Đc: Số 92, Đường Trần Hưng Đạo, P Hồng Hà	nước mắm, bột canh, muối lương khô	4.000
8	DNTN Sức Xuân	Đc: Tổ 3, P. Hợp Minh, TP Yên Bái	dầu ăn, mỳ tôm, sữa tươi, nước uống đóng chai	5.000
9	Công ty TNHH TM và DV Hải Phượng	Đc: Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, TP Yên Bái	mỳ tôm gói, phở gói, bột canh, đường sữa	1.000
10	DNTN Thương mại Tuấn Tuyết	Số 329, Đường Ngô Minh Loan, Phường Hợp Minh	nước tẩy rửa, bột giặt, nước lau sàn, bột canh, mỳ chính, đường	20.000
	Tổng cộng			51.800

SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH LƯƠNG THỰC (GẠO)

(kèm theo Kế hoạch số 460/KH-SCT ngày 21 tháng 3 năm 2014)

STT	Địa bàn	Tên cơ sở	Địa chỉ	Dự trữ (tấn)	Lưu thông thường xuyên (tấn)	Giá trị (triệu đồng)
I	Thành phố Yên Bái					
1		Công ty CP Lương thực Yên Bái	148 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà,	200	100,0	2.700
2		Siêu thị Vinmat	Đường Thành công, phường Nguyễn Thái Học		3,3	52
3		Hệ thống Vinmart +	10 đơn vị phân phối các phường		2,0	36
4		HKD Phạm T. Thanh Nga	Tổ dân phố Hồng Tân, P. Hồng Hà		4,0	64
5		HKD Trần Quốc Hoa	Tổ dân phố Hồng Thanh, P. Hồng Hà		2,0	36
6		HKD Cao Thị Hòa	Tổ dân phố Hồng Thái, P. Hồng Hà		12,0	180
7		Hoàng Thị Thanh Yên	Tổ 1, Phường Nguyễn Thái Học,		13,0	208
8		HKD Nguyễn Xuân Liệu	Tổ 3, Phường Nguyễn Thái Học		3,0	45
9		HKD Trần Thị Bình	Tổ 8, P. Đồng Tâm,		30,0	540
10		HKD Trần Thị Vinh	Tổ 7, P. Minh Tân		5,0	80
11		HKD Tạ Thị Niệm	Tổ 9, P. Đồng Tâm		15,0	240
12		HKD Nguyễn Văn Tiến	Tổ 4, P. Minh Tân		3,0	48
II	Thị xã Nghĩa Lộ					
1		Hộ sản xuất, KD gạo Mường Lò	Phường Tân An		25,0	400
2		Doanh nghiệp Nhân Thu	Phường Trung tâm		40,0	640
3		Cơ sở xay xát Tú Anh	Phường Tân An		25,0	400
4		Cơ sở xay xát Hiền Nhân	Phường Tân An		10,0	160
III	Huyện Yên Bình					
1		HKD Đặng Thị Vân	Tổ 1, Thị trấn Yên Bình		1,0	12

2		HKD Lương Thị Đào	Tổ 8, Thị trấn Yên Bình		10,0	150
3		HKD Nguyễn Thị Thu Hương	Tổ 8, Thị trấn Yên Bình		3,0	45
4		HKD Phạm Thị Hương	Tổ 8, Thị trấn Yên Bình		2,5	38
5		HKD Lương Thị Nhân	Tổ 8, Thị trấn Yên Bình		1,0	12
6		HKD Phạm Thị Lan	Tổ 8, Thị trấn Yên Bình		1,5	23
7		HKD TRẦN Thị Dung	Tổ 11, Thị trấn Yên Bình		3,0	45
8		HKD Đặng Thị Thành	Tổ 13, Thị trấn Yên Bình		2,5	38
9		HKD Thị trấn Thác Bà	Thị Trấn Thác Bà		2,5	41
IV	Huyện Lục Yên					
1		HKD Lê Đình Hải	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		1,0	12
2		HKD Cao Thị Quý	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		0,5	6
3		HKD Nguyễn Thị Thành	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		1,5	18
4		HKD Nguyễn Thị Bình	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		1,0	12
5		HKD Hoàng Thị Ngân	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		1,0	12
6		HKD Phạm Thị Thái	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		3,0	36
7		Cửa hàng gạo số 1 chợ Yên Thế	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		1,0	12
8		Cửa hàng gạo số 2 chợ Yên Thế	Tổ 7, Thị Trấn Yên Thế		1,0	12
9		HKD Tuyên Phú	Tổ 1, Thị Trấn Yên Thế		15,0	150
10		HKD Thủy Phong	Tổ 1, Thị Trấn Yên Thế		35,0	350
V	Huyện Trấn Yên					
1		HKD Lục Tú	Tổ dân phố 5, Thị trấn Cổ Phúc		8,0	144
2		HKD Đặng Thị Thoa	Thôn 3, xã Đào Thịnh		1,0	18
3		HKD Nguyễn Thị Giới	Thôn 5, xã Đào Thịnh		1,0	18
VI	Huyện Văn Yên					
1		HKD Thoa Hùng	Tổ 8, Thị trấn Mậu A		10,0	160
2		HKD Bình Thuận	Tổ 8, Thị trấn Mậu A		10,0	160
VII	Huyện Văn Chấn					
1		Hợp tác xã DVNN Tú Lệ	Thôn Pom Ban, xã Tú Lệ		10,0	160
2		HKD Mai Đức Chung	TDP Trung Tâm, TT Sơn Thịnh		1,0	16

3		HKD Trần Ích Hòa	TDP Hồng Sơn, TT Sơn Thịnh		1,0	16
4		HKD Đỗ Văn Cương	Thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê		3,0	48
5		HKD Vũ Mạnh Hùng	Thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê		2,0	32
6		HKD Đặng Văn Quân	Thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê		2,0	32
7		HKD Nguyễn Thế Phương	Thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê		2,0	32
8		HKD Đặng Văn Thịnh	Thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê		3,0	48
9		HKD Trần Thị Hiền	TDP 10, TTNT Trần Phú		3,0	48
10		HKD Nguyễn Thị Ngân	Thôn Đồng Then, xã Tân Thịnh		2,0	32
11		HKD Nguyễn Ngọc Hoa	Thôn My, xã Tân Thịnh		3,0	48
12		HKD Hà Đình Võ	Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La		2,0	32
VIII	Huyện Trạm Tấu	HKD tổ 1	Thị trấn Trạm Tấu		2,0	30
IX	Huyện MCC					
1		HKD Sùng A Làng	Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải		3,0	48
2		HKD Đoàn Văn Thành	Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải		3,0	48
3		HKD Đặng Minh Châu	Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải		2,0	32
4		HKD Vũ Thị Thùy	Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải		3,0	48
5		HKD Nguyễn Thị Tâm	Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải		2,0	32
6		KKD Đào Văn Ngọc	Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải		2,0	32
7		HKD Bùi Đình Nhu	Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải		3,0	48
	Tổng cộng			200	448	8.215